

เฉินผิง นำทัพผู้ผลิตเครื่องเสียงร่วมงาน Prolight+Sound Shanghai



เซี่ยงไฮ้-26 ก.ย.-ฟิอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

- ก้าวตามความฝัน พาไมโครโฟน “เมต อิน เฉินผิง” โกอินเตอร์

กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องเสียงจากเมืองเฉินผิง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เตรียมตบเท้าเข้าร่วมมหกรรม Prolight + Sound Shanghai ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -29 ตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยนอกเหนือจากบูธจัดแสดงทั่วไปแล้ว ทางกลุ่มผู้ผลิตจากเฉินผิงยังเตรียมเปิดเวทีกลางแจ้งเพื่อจัดการแสดงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจากแบรนด์เฉินผิงออกสู่สายตาชาวโลก

<http://photos.prnasia.com/prnvar/20160922/0861609822>

หลังจากที่รัฐบาล สมาคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการของเมืองเฉินผิง ดำเนินการอย่างมุ่งมั่นมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ในที่สุดภาคอุตสาหกรรมเครื่องเสียงของเฉินผิงก็สามารถยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิใจ จากจุดเริ่มต้นในการเป็น วัสดุหีบห่อผู้ผลิตเครื่องเสียงเพียงรายเดียว กลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และเติบโตขึ้นเป็นอุตสาหกรรมแถวหน้าของเมืองเฉินผิง

การริเริ่มโครงการนำร่องพัฒนาศูนย์ส่งออกไมโครโฟนถือเป็นก้าวแรกในการนำ “ไมโครโฟน เมต อิน เฉินผิง” ไปสู่ระดับโลก ขณะที่การปรากฏตัวในงาน Prolight + Sound Shanghai ก็ถือเป็นการประกาศศักดาว่า ผู้ผลิตเครื่องเสียงจากเฉินผิงพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่เวทีสากล ทั้งนี้ ด้วยเป้าหมายที่จะสื่อสารกับทั่วโลก ผู้ประกอบการในเมืองเฉินผิงจึงมีแผนที่จะเข้าร่วมงานจัดแสดงระดับนานาชาติมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะบริหารอุตสาหกรรม และการค้าเมืองเฉินผิง และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเสียงเมืองเฉินผิง

เพื่อความเป็นเลิศในการผลิตและความเป็นมืออาชีพในการส่งเสริมแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ไมโครโฟนขนาดเล็กถือเป็นจุดเริ่มต้นในการถ่ายทอดความฝันของเฉินผิง และไมโครโฟนนี้จะขับเคลื่อนทำนองจากบ้านเกิดไปถึงประชาชน ไม่ว่าจะระยะทางนั้นจะห่างจากเฉินผิงสักเพียงใด เหล่าผู้ผลิตจากเมืองเฉินผิงต่างรอคอยที่จะได้พบปะกับผู้เข้าร่วมงานมหกรรม Prolight + Sound Shanghai ในวันที่ 26-29 ตุลาคมนี้ เพื่อเป็นสักขีพยานการเปิดตัว “เฉินผิงไมโครโฟน”

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเสียงเมืองเฉินผิง

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเสียงเมืองเอนผิง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 และบริหารงานโดยคณะกรรมการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองเอนผิง โดยมีภารกิจในการรวบรวมผลประโยชน์ของสมาชิก ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียว ยกกระดับบริการ สนับสนุนการสื่อสาร กำกับดูแลการแข่งขัน และขับเคลื่อนการพัฒนาาร่วมกัน สมาคมมีบริษัทเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 266 ราย ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร 24 ราย คณะกรรมการ 34 ราย และสมาชิกอีก 208 ราย ทั้งนี้ ทางสมาคมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคส่วนอุปกรณ์เครื่องเสียงของเมืองเอนผิง

รูปภาพ: <http://photos.prnasia.com/prnh/20160922/0861609822>